
Hverfisráð Árbæjar 
 
Ár 2016, þriðjudaginn 4. október var haldinn 127. fundur Hverfisráðs Árbæjar. Fundurinn 
var haldinn í þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts og hófst hann kl.16.15. Viðstödd 
voru: Þorkell Heiðarsson, Hildur Hrönn Oddsdóttir, Þráinn Árni Baldvinsson, Björn 
Gíslason. Einnig voru viðstödd: Guðbjörg Sveinbjörnsdóttir áheyrnarfulltrúi Framsóknar 
og flugvallarvina, Elvar Örn Þórisson áheyrnarfulltrúi íbúasamtaka Árbæjar, Sólveig 
Reynisdóttir framkvæmdarstjóri þjónustumiðstöðvar Árbæjar og Grafarholts og Arna 
Hrönn Aradóttir verkefnastjóri. 
Fundarritari var Trausti Jónsson, verkefnastjóri ÞÁG. 
 

Þetta gerðist: 
  

1. Hverfisskipulag. Endurtekning á kynningu hverfisskipulags í Árbæ. 
Ævar Harðarson, verkefnisstjóri tekur sæti á fundinum. 
 

2. Fram fer kynning á uppstillingu fyrir kosningu í Betri hverfi 2016. 
 

3. Lögð fram til kynningar tillaga nr. 8 að breytingu á aðalskipulagi, dags. 8. 
september 2016.  
 

- kl. 17.05 Guðbjörg Sveinbjörnsdóttir víkur af fundi.   
 

4. Fram fer umræða um yrirhugað húsnæði hælisleitenda við Krókháls. 
Samþykkt að fela framkvæmdastjóra að kanna málið nánar.  

 
 

Fundi slitið kl. 18.00 
 

Þorkell Heiðarsson 
Þráinn Árni Baldvinsson Björn Gíslason 
Hildur Hrönn Oddsdóttir 


